
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ครั้งท่ี  ๒๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดท่ีี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑  ช้ัน ๖ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------ 

 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ์ กรรมการ 
๓. พลตํารวจตรชีุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ กรรมการ 
๖. นายเดชา  ดีผดุง กรรมการ 
๗. นายสําเร็จ  วงศ์ศักดา กรรมการ 
๘. นายจรัสโรจน์  บถดําริห ์ กรรมการ 
๙. นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล กรรมการ 
๑๐. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  (นายสุภัทร  บุญส่ง  แทน) 
๑๑. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายศิริพงศกร  ชูสังข์  แทน) 
 

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม 
๑. พลตํารวจเอกชาญวุฒิ  วัชรพุกก์ กรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์สุมนต ์ สกลไชย กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา กรรมการ 
๔. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย ์ กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์อํานวย  คําตื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒. นายมนตรี  เรืองสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๔. นางสาวศิรินภา  แสงอร่ามมโนจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ปฐมศิร ิ  
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๖. นางสาวดุจเดือน  แก่นทองเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๗. นายธีระ  ละมุลตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. นางสาวพัชราภรณ์  นิยมสินธุ ์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
ในครั้งนี้ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือเป็นการศึกษาและรับทราบข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรให้เชิญ รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ เข้าร่วมประชุมได้ ท้ังนี้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๐ 
     เม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้
จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๒๘ หน้า 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม พร้อมท้ังขอใหป้รับแก้ไข ดังนี ้
๑) วาระท่ี ๔.๓ หน้าท่ี ๗ หัวข้อ ข้อสังเกตท่ีประชุม ขอให้เพ่ิมข้อความ “สาขา คณะ รวมท้ัง

มหาวิทยาลัย” ต่อท้ายข้อความ “ซึ่งการมีตําแหน่งทางวิชาการเป็นการสร้างเกียรติยศให้กับตัวบุคคล..” เป็น
ดังนี้ “...ซึ่งการมีตําแหน่งทางวิชาการเป็นการสร้างเกียรติยศให้กับตัวบุคคล สาขา คณะ รวมท้ังมหาวิทยาลัย..” 
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๒) วาระท่ี ๕.๑๓ หน้าท่ี ๒๗ มติการประชุม ให้ปรับข้อความมติท่ีประชุมย่อหน้าแรก เป็นดังนี้ 
“ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๓๐ วัน พร้อมท้ังมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี.้..” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ ๓ เขตพื้นท่ี 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... และเห็นสมควรให้ดําเนินการยกร่าง
ข้อบังคับฯ โดยแก้ไขเฉพาะประเด็นคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ท่ีระบุ
ในข้อ ๘ (๓) ซึ่งท่ีประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ และมอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในการถูกสอบวินัยของผู้สมัครท้ัง ๓ วิทยาเขต พร้อมท้ังทําหนังสือยืนยันเพ่ือเป็นเอกสารหลักฐาน 
ก่อนดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป รายละเอียดตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
วาระ ๓.๒ ท่ีแนบ 

 บัดนี้ กองบริหารงานบุคคล ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือ
แจ้งผลการตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยไม่ปรากฏว่า ผู้สมัครรับ 
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจําวิทยาเขตจันทบุรี เขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ และเขตพ้ืนท่ี   
อุเทนถวาย รายใด อยู่ในระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ 
๐๕๘๐.๑๐๔(๖)/๓๕๐๔ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่ีแนบ 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง ผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาผลการดําเนินงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) ตั้งแต่วันท่ี ๒๔ มกราคม ถึงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ และท่ีประชุมมี
มติมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๓๐ วัน พร้อมท้ังมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี ้
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๑) กรณีปัญหาการเปิดบัญชีจํานวนมาก เป็นการยากต่อการควบคุม ดังนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ควรมีข้อเสนอในเรื่องของการเปิดบัญชีให้มีน้อยท่ีสุด และควรใช้วิธีการควบคุม
โดยการจัดทําบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (General Ledger) หรือท่ีเรียกว่า บัญชีแยกประเภทแบบตัวที (T)    
เป็นสมุดท่ีรวบรวมหรือคุมยอดของบัญชีแยกประเภททุกบัญช ี

๒) คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ควรจัดทําโปรแกรมการตรวจสอบ (Audit)  
ซึ่งอย่างน้อยคณะกรรมการฯ จะต้องทําการตรวจสอบ ๔ เรื่อง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยให้นําเรื่อง
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน พร้อมท้ังควรมีการรายงานปีละ ๒ ครั้ง ท้ังนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย เป็นกลไกการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย ไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับของ
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบด ี

การพิจารณา 

  การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ    
เป็นเลขานุการ และแต่งตั้งให้ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยอาจแก้ไข
ข้อบังคับฯ ให้มีความครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการ ท้ังนี้ กระบวนการตรวจสอบให ้ 
เป็นไปได้ง่าย ควรนําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เข้ามาดําเนินการ หากเป็นไปได้ควรสร้างระบบ
ฐานข้อมูลสําหรับการตรวจสอบข้ึนใหม่ และอาจเริ่มระบบโดยการตรวจสอบตั้งแต่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ชุดนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี 

 ในปีท่ีผ่านมาควรดําเนินการตรวจสอบให้ครบท้ัง ๔ เรื่อง คือ ๑) ระบบการตรวจสอบภายใน     
๒) ระบบการควบคุมภายใน  ๓) ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง และ ๔) ตรวจสอบการบริหาร
จัดการ โดยควรทําแผนการตรวจสอบของปีต่อไป (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ท้ังนี้ เม่ือดําเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ควรจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย เพ่ือเป็นการวางแนวทางให้กับการดําเนินการของปีต่อๆ ไป 

 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย เป็นกลไกการตรวจสอบและอยู่ภายใต้กํากับของ
สภามหาวิทยาลัยตามกฎหมายท่ีกําหนด มีนัยมาจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ    
(ค.ต.ป.) และนัยของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  โดย 
นัยท่ีมีรูปแบบมาจากคณะกรรมการ ค.ต.ป. หลักเกณฑ์คือการสร้างอิสระ ระหว่างสภามหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย และได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ควรเป็นเพียงเลขานุการของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ข้อมูลเชื่อมโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ จะ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการตรวจสอบภายในว่า มีความถูกต้องตามกฎหมายท่ี
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กําหนดหรือไม่ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดส่งรายข้อมูลต่อ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาโดยตลอด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด  
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มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑) คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ควรดําเนินการตรวจสอบให้ครบท้ัง ๔ เรื่อง  

โดยในการวางแผนการตรวจสอบ ควรนําเสนอแผนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน และเม่ือดําเนินการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้จัดทําสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ท้ังนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยควรดําเนินการตรวจสอบในปีย้อนหลังให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

๒) การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นเลขานุการ และแต่งตั้งให้ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยอาจแก้ไขข้อบังคับฯ 
ให้มีความครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการ 

๓) ควรดําเนินการสร้างระบบฐานข้อมูลสําหรับการตรวจสอบข้ึนใหม่ เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง มติท่ีประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ได้มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง การกําหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก และมอบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและแผนการ
ดําเนินงานของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยท้ัง ๔ คณะ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รับทราบ รายละเอียดตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีแนบ 

 มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ พร้อมท้ังมอบหมายให้คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เร่งจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รวมถึงสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และสรุปผลการดําเนินงานผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท้ังนี้ ในการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ควรจัดทําสรุปผลก่อน
และหลังของการบริหารไว้ด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนท่ี ๑๑๘ ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี     
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๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป กําหนดให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ออกเป็น ๑๒ หน่วยงาน ดังนี ้

๑. สํานักงานอธิการบดี 
๒. สํานักงานวิทยาเขตจันทบุรี 
๓. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
๔. คณะเทคโนโลยีสังคม 
๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
๖. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๘. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๑. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๒. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ บทเฉพาะกาล มาตรา ๖๕ 
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังนี้ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ      
วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 เพ่ือให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ และบรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๘ มาตรา ๙   
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘      
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ิมเติม ๓ เขตพ้ืนท่ี 
ประกอบด้วย ๑. เขตพ้ืนท่ีบางพระ  ๒. เขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ และ ๓. เขตพ้ืนท่ีอุเทนถวาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 
๑๕ หน่วยงาน ดังนี ้

๑. สํานักงานอธิการบดี 
๒. สํานักงานวิทยาเขตจันทบุรี 
๓. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
๔. คณะเทคโนโลยีสังคม 
๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
๖. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



- ๗ - 
 

 
 

๗. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๘. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๑. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๒. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๓. เขตพ้ืนท่ีบางพระ 
๑๔. เขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ 
๑๕. เขตพ้ืนท่ีอุเทนถวาย  

การพิจารณา 

 ในกรณีของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท้ัง ๑๒ หน่วยงาน 
โดยเฉพาะในลําดับท่ี ๓ ถึงลําดับท่ี ๑๒ มหาวิทยาลัยต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วนของข่ือส่วนราชการ
หรือไม่ หากมีความต้องการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการก็ควรพิจารณาเพ่ิมเติมให้มีความชัดเจนและตรงตามภารกิจ
ของแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถตอบโจทย์การดําเนินงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และในส่วนของการดําเนินงาน
ของแต่ละพ้ืนท่ีหากสามารถดําเนินการให้เป็นวิทยาเขตได้ก็ควรดําเนินการให้เรียบร้อย ท้ังนี้ ในส่วนของอุเทนถวาย 
และจักรพงษภูวนารถ ท่ีมีเพียงหนึ่งคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ควรดําเนินการให้เป็นคณะท่ีมีศักยภาพและมีความถูกตอ้ง  

 การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ิมเติม ๓ เขตพ้ืนท่ี ประกอบด้วย ๑. เขตพ้ืนท่ีบางพระ  
๒. เขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ และ ๓. เขตพ้ืนท่ีอุเทนถวาย การใช้คําว่า “เขตพ้ืนท่ี” มีความถูกต้องแล้วหรือไม่ 
ในการนี้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
และศึกษาข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

๑) ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ  เป็นท่ีปรึกษา 
๒) ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  เป็นประธาน 
๓) รองศาสตราจารย์อานนท์  เท่ียงตรง  เป็นกรรมการ 
๔) นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล  เปน็กรรมการ 
๕) รองอธิการบดี   เป็นเลขานุการ 

 โดยควรแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมายเป็นคณะกรรมการชุดนี้ด้วย 

 มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดและศึกษาข้อมูลการดําเนินงานการ
แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย 

๑) ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ  เป็นท่ีปรึกษา 
๒) ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  เป็นประธาน 
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๓) รองศาสตราจารย์อานนท์  เท่ียงตรง  เป็นกรรมการ 
๔) นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล  เป็นกรรมการ 
๕) รองอธิการบดี ท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวนหนึ่งคน   เป็นเลขานุการ 
๖) เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนากฎหมาย (สกอ.) จํานวนหนึ่งคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) เจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จํานวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง กรณผีู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับการปฏิเสธจากสภาวิศวกรไม่อนุญาตให้ 
   บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ในการขอใบอนุญาตเพื่อสอบการขอรับใบอนุญาต 
   เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาค ี 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ทําหนังสือเสนอสภาวิศวกร เนื่องจาก
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งได้รับอนุมัติจบการศึกษา
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ได้รับการปฏิเสธจากสภาวิศวกรไม่อนุญาตให้บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ในการขอใบอนุญาตเพ่ือสอบการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี โดยให้เหตุผลถึงการท่ีสภาวิศวกรให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา นั้น เป็นการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขต
อุเทนถวาย ซึ่งเอกสารสําคัญ คือ ใบแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ณ ปัจจุบันได้มีการแก้ไขและเปลี่ยนแบบ
ไม่มีคําว่า “วิทยาเขตอุเทนถวาย” อันเป็นเหตุให้บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วได้รับผลกระทบ 

 ในการดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการแก้ปัญหาโดยมีหนังสือชี้แจงและส่งรายชื่อผู้สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ให้กับเลขาธิการ       
สภาวิศวกร ตามหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๑๐๑(๑)/๑๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 การดําเนินการพิจารณาของสภาวิศวกร ในคราวประชุม เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
โดยคณะอนุกรรมการได้มีผลการพิจารณาเบื้องต้น (อย่างไม่เป็นทางการ) ให้ทราบว่า ทางสภาวิศวกร ยังคงให้มี
การระบุคําว่า “วิทยาเขตอุเทนถวาย” ในใบแสดงผลการศึกษา 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 จึงนําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เพ่ือหารือในการท่ีจะแก้ปัญหาให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิท่ีพึงจะได้รับ 
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การพิจารณา 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กําหนดให้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย 
วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุร ีวิทยาเขตจันทบุร ีและคณะเกษตรศาสตร์บางพระ จังหวัดชลบุรี ท้ังนี้ นักศึกษา
ท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ เป็นนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก สามารถเพ่ิมเติมข้อความ “(วิทยาเขตอุเทนถวาย)” ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙  

มติท่ีประชุม  

 ท่ีประชุมเห็นสมควรให้เพ่ิมเติมข้อความ “(วิทยาเขตอุเทนถวาย)” ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙  

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง กรณีการถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ราย ศาสตราจารย์สิน  พันธุ์พินิจ 

สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน นําเสนอเรื่องกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ       
ถอดถอนศาสตราจารย์สิน พันธุ์พินิจ ออกจากตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และอาจส่งผลกระทบให้กับกระบวนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ล่าช้า 

การพิจารณา  

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เห็นสมควรให้
นํามติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมท่ีมีการลงคะแนนถอดถอน ศาสตราจารย์สิน 
พันธุ์พินิจ ออกจากตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาทบทวนในเรื่องดังกล่าว 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติให้นํามติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วาระถอดถอนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ศาสตราจารย์สิน พันธุ์พินิจ) เสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง แนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยกับธรรมาภิบาล 

 นายเดชา ดีผดุง ขอเสนอแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยกับธรรมาภิบาล กรณีการ
บริหารวงเงินค่าตอบแทนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานสายวิชาการเท่ากับ ๑.๗ และพนักงานสาย
สนับสนุนเท่ากับ ๑.๕ ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งกําลับประสบปัญหาเป็นอย่างมาก ซึ่งในการแก้ไขปัญหา
ควรมีหลักธรรมาภิบาล ดังนี้  

๑) หลักกฎหมาย การบริหารวงเงินมีการดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และการบริหาร
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีปัญหาหรือไม่ จึงเห็นควรมอบให้ท่านอธิการบดีและผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งอธิการบดีได้รับทราบและหาแนวทางในการบริหารร่วมกัน และนําเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

๒) หลักความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการบริหารมหาวิทยาลัย ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุน  
ต่อหน่วยของนักศึกษาให้มีความชัดเจน และควรวิเคราะห์ต้นทุนย้อนหลัง ๓ ปี เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้กับผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีได้รับทราบ เพ่ือศึกษาการดําเนินการต่อไป 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ได้ชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ กรณีการบริหารวงเงินค่าตอบแทนของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ดําเนินการศึกษา
รายละเอียดข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการหาวิธีการจัดทํารายละเอียดบัญชีถือจ่ายให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้องตามข้อกฎหมาย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะสรุปเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ และมอบหมายอธิการบดีสรุปรายละเอียดและข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง นําเสนอต่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป  

 
 

 ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกําหนดนัดประชุมเดือนธันวาคม 
๒๕๖๐ คือ วันพฤหัสบดท่ีี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 
 

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
  
 

นายสุภัทร บุญส่ง 
นายศิริพงศกร  ชูสังข์ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


